

NHÀ MẸ LAVANG FATIMA

Estrada da Moita do Martinho N. 25,

Cova da Iria

2495-406 FATIMA, Portugal

Tel. +351 920 507 454

Email: Lavang.fatima@gmail.com



XIN DÂNG LỜI TẠ ƠN CHÚA

„Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa

Thần trí tôi hớn hở mừng vui trong Đấng Cứu Chuộc tôi.“ (Lc 1, 46-47)

VÀ CÁM ƠN GIÁO XỨ

Kính Cha Xứ Giuse,

Kính Quý Cha và quý Thầy Sáu,

Kính quý vị Quan Khách Đức Việt,

Quý Hội Đồng Mục Vụ GX cùng quý vị đại diện các cộng đoàn, các đoàn thể.

Quý Ông Bà Anh Chị Em, đặc biệt các bạn trẻ và các em thiếu nhi thân mến.

Đúng lý ra, những lời cảm tạ và tri ân này, con/tôi đã được dịp bộc bạch vào cuối đại lễ tạ ơn Thứ Bảy mừng 07.09 vừa qua tại Nhà Thờ St. Andreas - Reutlingen, nhưng vì thánh lễ đã quá dài và vì không muốn quý khách cũng như tất cả bà con tham dự thánh lễ phải đợi lâu thêm để xuống hội trường tham dự bữa ăn trưa ... nên con/tôi xin mạn phép được gửi đôi lời cảm tạ này đến cha xứ, quý Cha Đức Việt, quý quan khách và tất cả mọi gia đình quý Ông Bà Anh Chị Em, những người đến tham dự Thánh Lễ hay vắng mặt, để qua các phương tiện truyền thông, có thể ghi ơn tất cả mọi người...

„Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa

Thần trí tôi hớn hở mừng vui trong Đấng Cứu Chuộc tôi.“ (Lc 1, 46-47)

Cùng với Mẹ Maria, nhờ Mẹ và trong Mẹ, con xin cất cao lời ngợi khen Cha trên trời qua lời tán tụng của KINH MAGNIFICAT của Đức Maria...

Vâng tất cả là TÌNH THƯƠNG và tất cả là HỒNG ÂN.

Chúa đã thương gọi con từ hư vô vào đời vào ngày **12.05.1944** tại giáo xứ Phước Nam, Điền Hộ, Nga Sơn, Thanh Hóa và đã cho con được phúc làm con Chúa qua Bí Tích Thánh Tẩy tại nhà thờ Giáo Xứ. Nay con đã được phúc bước qua ngưỡng cửa của tuổi thọ 80, tuổi được chúc phúc trong Thánh Kinh.

Hồng ân nối tiếp hồng ân,

Không những Chúa cho con được phúc làm con Chúa, mà Chúa còn thương gọi con và trao ban cho con thánh chức Linh Mục vào thứ bảy **19.12.1074**, được làm môn đệ và trở thành mục tử theo gương Chúa là Mục Tử nhân lành, là Alter Christus.

Xin cúi đầu cảm đội hồng ân Chúa trong ngày đáng ghi nhớ trong Thánh Lễ Tạ Ôn vào Thứ Bảy ngày 07.09 mừng 50 thiên chức Linh Mục và tuổi thọ 80 vừa qua tại Nhà Thờ St. Andreas, Reutlingen.

Hồng ân vinh phúc và lớn lao suốt 50 cuộc đời linh mục của con là được dâng Thánh Lễ mỗi ngày, hiệp cùng với cả Hội Thánh lễ hành dưới thế, với Hội Thánh vinh hiển trên Thiên quốc, cùng dâng lên Chúa Cha chí ái lời chúc tụng ngợi khen và cảm tạ muôn muôn đời và cầu nguyện cho Giáo Hội đang thanh luyện... Với 50 năm linh mục, con đã dâng hơn 18000 Thánh lễ... Thật là vinh phúc lớn lao, con biết lấy chi báo đền.

Từ năm 1986 sang Đức phục vụ tại các giáo xứ St. Joseph ở Göppingen, ở Aalen, Hofherren-Weiler, ở Calw, ở Brackenheim, Stockheim và sau cùng từ tháng 12 năm 1991 đến tháng 5.2018 gần 27 năm trường được phục vụ anh chị em giáo dân Việt Nam trong bảy cộng đoàn giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam thuộc giáo phận Rottenburg Stuttgart...

Trong tâm tình tạ ơn sâu thẳm ấy, con xin được ghi ơn Cha Quản Hạt Dekan HERMANN FRIEDL, cha phó FRANKLIN-Joseph Pottanickal, thầy phó tế ROLAND HUMMLE, quý sr. Ấn độ, và bà Fr. KARIN RIEGER (Aalen) hiện diện trong đại lễ tạ ơn hôm nay. Xin đặc biệt ghi ơn Cha xứ Pfr. DIETER HERMANN, và quý vị trong hội đồng mục vụ giáo xứ St Andreas, bà Fr. MARGARETE ZEILER và ông Hr. THOMAS DRAXLER, đã, đang và tiếp tục mở rộng vòng tay nâng đỡ và đồng hành với cộng đoàn CGVN. Xin ghi ơn và xin Chúa trả công bội hậu.

Trong suốt 32 năm phục vụ trong giáo phận, con luôn được sự nâng đỡ của các cha quản hạt và các cha xứ cũng như các hội đồng mục vụ giáo xứ của vùng Stuttgart, Kuenzelsau, Crailsheim, Heidenheim, Ravensburg, Ulm, Tuttlingen và Spaichingen, đặc biệt của hạt Reutlingen.

Nhân đây, con xin ghi ơn và kính nhớ Đức Cha Georg Moser đã thương đón nhận con vào giáo phận. Ghi ơn Đức Hồng y Walter Kasper đã sai con đi phục vụ các giáo xứ Đức và sau cùng ủy thác cho con trọng trách mục vụ coi sóc đoàn chiên Việt Nam trong 7 cộng đoàn thuộc giáo phận. Con cũng ghi ơn Đức Cha Gehhart Fuerst đã luôn nâng đỡ giáo xứ VN nhỏ bé của chúng con.

Xin ghi ơn Cha Anton ĐỖ NGỌC HÀ, chủ tịch LTSVN tại Đức đã từ thủ đô Berlin đến tham dự đại lễ tạ ơn và chia sẻ lời Chúa thật ý nghĩa và thâm tình huynh đệ. Xin ghi ơn quý Cha NGUYỄN NGỌC THẾ SJ (Nuernberg), Cha TRẦN MẠNH NAM SDB (Frankfurt), Cha BÙI TRỌNG BIÊN (Paderborn), Cha PHAN KHẮC TẬP, Cha BÙI TRẦN THUẬN và cha Cầu dòng Đaminh đến từ Oslo... đã hy sinh thời gian cuối tuần quý giá và chẳng quản ngại đường xa xa xôi, đã đến tham dự thánh lễ tạ ơn và cầu nguyện cho con. Qua Cha chủ tịch Anton Hà, con xin gửi đến Đức Ông Anton Huỳnh Văn Lộ, quý cha và tất cả quý nam nữ tu sĩ trong gia đình Liên Tu Sĩ VN tại Đức, đã gửi lời chúc mừng, và đã hiệp dâng lời tạ ơn và cầu nguyện cho con trong dịp mừng 50 năm linh mục và 80 tuổi đời. Xin hết lòng ghi ơn và xin Chúa trả công bội hậu.

Cũng xin ghi ơn Ông Martino Phạm Duy Vũ chủ tịch Liên Đoàn CGVN tại Đức, hai vị tư vấn ông Phùng Khải Tuấn và ông Đinh Kim Tân đã từ các vùng xa xôi đến tham dự thánh lễ Tạ Ôn hôm nay. Sự hiện diện của tam vị trong Thánh Lễ tạ ơn hôm nay liên kết chúng ta với bao Đại Hội Công Giáo, bao hợp tác và đồng hành giữa Tuyên úy đoàn, giữa ban chấp hành Liên đoàn và các cộng đoàn. Chân thành nguyện chúc cho Liên Đoàn CGVN tại Đức càng ngày càng thăng tiến...

Xin hết lòng ghi ơn đặc biệt cha xứ Giuse Hạnh, cha xứ kế nghiệp con từ tháng 5.2018. Xin ghi ơn Cha đã hết lòng giúp đỡ để tổ chức cho đại lễ được hoàn hảo tốt đẹp. Cúi xin Chúa là mục tử nhân lành luôn đồng hành với cha trong sứ vụ mục tử đoàn chiên, và mong tất cả quý ông bà anh chị em trong giáo xứ hết lòng cộng tác và yêu mến Ngài, bằng tất cả lòng nhiệt thành như đã dành cho tôi, mà còn nhiều hơn thế nữa.

Anh chị em giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam thân mến,

Thời gian trôi thật mau, sau ngày lễ nhậm chức của Cha Xứ Giuse vào đầu tháng hoa Đức Mẹ 01.05.2018, tôi được Chúa ban cho thời gian hưởng tuổi hưu... Vậy mà đã trên 5 năm trường. Tôi đã hứa sẽ quay trở lại thăm cha xứ và anh chị em, và đúng vào Thứ Bảy mừng 07.09 vừa qua, tạ ơn Chúa cho tôi được gặp lại cha xứ và nhiều anh chị em trong Thánh Lễ tạ ơn đáng ghi nhớ này...

Thật cảm động và vui mừng được gặp lại Ông Bà Anh Chi Em đang hiện diện trong thánh lễ hôm ấy mừng 07.09...và qua hiệp thông cầu nguyện, được nối kết với tất cả anh chị em không thể đến tham dự Thánh Lễ tạ ơn, tất cả đều vẫn hiện diện trong tâm trí và trong trái tim tôi... Hiệp một lòng một ý với tất cả anh chị em chúng ta cùng cảm đội hồng ân Chúa...vì bao thánh ân đã được tràn đổ xuống cho mỗi cá nhân, mỗi gia đình, mỗi cộng đoàn và toàn thể giáo xứ trong bao năm qua...

Bao nhiêu em bé tôi đã được phúc ban Bí Tích Thánh Tẩy... Bao nhiêu các em thiếu nhi được nhập đoàn Thiếu Nhi Cung Thánh phụng sự Chúa bên bàn thánh Chúa sau khi các em được phúc xưng tội rước lễ lần đầu... Bao nhiêu cặp bạn trẻ tôi được phúc chuẩn bị hôn nhân và cử hành thánh lễ hôn phối... Cũng như bao nhiêu cặp vợ chồng mừng Ngân Khánh, Hồng Khánh, Kim Khánh và Ngọc Khánh... Đặc biệt Chúa Nhật hôm sau mừng 8.9, Ông Bà Khải-Tuyết mừng lễ Ngọc Khánh 60 năm hôn phối với con cháu và cộng đoàn trên Stuttgart ... Chúng ta vui mừng tạ ơn Chúa và cầu phúc cho Ông Bà được tràn đầy Phúc Lộc Thọ và xin Thiên Chúa tiếp tục đồng hành và chúc phúc cho tất cả các gia đình trong giáo xứ chúng ta, nhất là các gia đình đang gặp khó khăn.

Tôi cũng không quên bao nhiêu cuộc hành hương tới Lộ Đức, La Salette, Fatima, Roma, Ba Lan tới Trung Tâm Lòng Chúa Thương Xót, nhất là hành hương Thánh Địa Israel... Bao nhiêu kỷ niệm và bao nhiêu ân thánh đã lãnh nhận.

Riêng các anh chị em trong phong trào Cursillo, các anh chị em trong các khóa linh thao...các bạn trẻ trong các cuối tuần tĩnh tâm Rot an der Rot, hay ở Trung Tâm sinh hoạt giới trẻ Wernau...Chúng ta cùng cảm tạ Thiên Chúa luôn đồng hành với các anh chị em và với các bạn trẻ...

Ghi ơn các ban đại diện của 7 cộng đoàn trong giáo xứ, các thành viên trong Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ... đã, đang cùng chung vai sát cánh với nhau, với cha xứ xưa và nay để hoàn thành các trọng trách xây dựng cho giáo xứ.

Ghi ơn ca đoàn tổng hợp, và các ca đoàn tại các cộng đoàn.... Những tiếng hát của các bạn đã giúp cho thánh lễ tạ ơn thêm phần long trọng và giúp cho cộng đoàn Dân Chúa cầu nguyện sốt sắng...Thật cảm phục khi các bạn bỏ ra nhiều thời gian cuối tuần để tập hát và chuẩn bị cho thánh lễ tạ ơn hôm mừng 7.9, cũng như đã lao tâm lao lực chuẩn bị cho các thánh lễ tại các cộng đoàn địa phương và nhất là các đại lễ của toàn thể giáo xứ từ hơn 40 năm qua...

Xin ghi ơn các anh chị em trong ban ẩm thực lo chuẩn bị cho bữa tiệc mừng hôm đại lễ. Tất cả chúng ta được đón nhận nhiều sơn hào hải vị do Cha trên trời ban tặng và do công lao vất vả của biết bao bàn tay góp phần cho bữa tiệc mừng đáng ghi nhớ này.... Xin hết lòng cảm tạ tri ân.

Không quên ghi ơn sự hiện diện của các anh chị em thuộc các tôn giáo bạn... Sự hiện diện của quý ông bà anh chị em nhắc nhở đến sự hợp tác huynh đệ của anh chị em trong các dịp tổ chức Tết nguyên đán, Tết Trung Thu...và sinh hoạt của giáo xứ...

Không thể quên cầu nguyện cho các linh hồn quý Ông Bà Anh Chị Em đã về Nhà Cha trong giáo xứ của chúng ta từ thời Cha cố Thomas Tuyền, trong hơn 27 năm phục vụ của tôi và các linh hồn đã an nghỉ trong Chúa trong hơn 5 năm qua...

Khẩu hiệu đời linh mục của con/tôi: „**Phụng thờ Chúa với niềm hoan hỷ**“& (TV 99,2) mời gọi con/tôi luôn vui sướng hạnh phúc được làm con Cha trên trời và phụng thờ Cha, được phục vụ anh chị em tín hữu trong suốt 50 năm cuộc đời linh mục của con/tôi. Xin cho con và tất cả chúng con luôn sống và làm chứng tá cho TIN MỪNG trong niềm hân hoan vui sướng...

Chính trong tâm tình cảm đội hồng ân Cha trên trời trong ngày vui mừng này, con xin ghi ơn Cha trên trời đã cho con được hiện hữu từ hư vô từ 80 năm trước qua, và đang chuẩn bị cho con quả phúc trường sinh muôn đời trong Nhà Cha.

Xin ghi ơn anh chị em đã dành cho tôi những lời cầu nguyện trong suốt hơn 27 năm phục vụ anh chị em.

Xin chân thành ghi ơn anh chị em đã trao tặng cho tôi nhiều thiệp chúc mừng đầy ý nghĩa, kèm theo những món quà quý giá... Tất cả số tiền trao tặng, tôi xin đặt dưới chân Đức Mẹ Lavang Fatima và kính dâng lên Mẹ, như những viên gạch vàng góp vào dự án Nhà Mẹ Lavang Fatima, xin Mẹ Lavang Fatima chuyển cầu ân phúc của Cha trên trời cho tất cả Anh chị em.

Xin tất cả mỗi ngày cầu cho con/tôi một KINH KÍNH MỪNG ... Xin cúi đầu cảm đội ơn Chúa, ghi ơn tất cả anh chị em....

Thân ái trong Chúa Kitô

Lm. Stephano Luu